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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

คร้ังที่ 2/๒๕65 
วันที่ 1 มีนาคม  2565 ประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
ผ่านระบบ Zoom meeting 

……………………………………………… 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. นายขจร  วินัยพานิช   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่   ประธาน 
2. นายดนัย ภัทรเธียรสกุล       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่   กรรมการ 
3. นายรุ่งกิจ  ปินใจ   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่  กรรมการ 
4. นายเด่น  ปัญญานันท์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่  กรรมการ 
5. นายสง่า  วังคะออม   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่  กรรมการ 
6. นายประเสริฐ  กิตติประภัสร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่  กรรมการ 
7. นางพัชรี  อรุณราษฎร์             รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่       กรรมการ 
8. นางขวัญหทัย  มงคล    หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
9. นางศุภรัชต์  แห่งพิษ   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ   กรรมการ 
10. นายสิทธิศักด์ิ  สิริภัทรชัย  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ   กรรมการ 
11. นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
12. นางประภัสสร  ด้วงสี    หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ   กรรมการ 
13. นางนงลักษณ์  เกษม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   กรรมการ 
14. นางศิริรัตน์ ภู่ตันติกุล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  กรรมการ 
15. นางสาวปรียารัตน์ จิระพงษ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   กรรมการ 
16. นายสุบิน  กวาวหนึ่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
17. นายดุสิต  เกษม      หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ  กรรมการ 
18. นางสาววิมลักษณ์  นพศิริ          หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ  กรรมการ 
19. นางเยาวเรศ  บรรเลง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการและอ านวยการ  กรรมการ 
20. นายแสงชัย  พงศ์พิชญ์พิทักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเม่น   กรรมการ 
21. นายเกรียงศักด์ิ  ธนอัศวนนท์        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย กรรมการ 
22. นายเฉลิมชัย  คุณชมพู                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง   กรรมการ 
23. นายจิรายุทร์  พุทธรักษา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสอง   กรรมการ 
24. นายอมรพันธุ์  สมร      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังช้ิน   กรรมการ 
25. นายปิยะพงษ์  ทองเพชร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข ่  กรรมการ 
26. นายปิ่นนเรศ  กาศอุดม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กรรมการ 
27. นายสัจจคุณ  ค าเขื่อน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่คริสเตียน  กรรมการ 
28. นายปราโมทย์  ตะเพียนทอง  (แทน)หัวหน้า ศตม.แพร่ ท่ี 1.5   กรรมการ 
29. นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง   สาธารณสุขอ าเภอเมืองแพร่   กรรมการ 
30. นายศราวุธ  นันทวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอสูงเม่น    กรรมการ 
31. นางพรศรี  สิงคปะ   สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง    กรรมการ 
32. นายอดิศักด์ิ  อากรสกุล  สาธารณสุขอ าเภอสอง    กรรมการ 



report 2_65 [2]  
 

33. นายกีระติ  เวียงนาค   สาธารณสุขอ าเภอวังช้ิน    กรรมการ 
34. นายบุญธฤต  อัฐวงศ์      สาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงไข่   กรรมการ 
35. นายวีรพงษ์  ชมภูมิ่ง   สาธารณสุขอ าเภอลอง    กรรมการ 
36. นายสมชาย  โลกค าลือ    สาธารณสุขอ าเภอเด่นชัย    กรรมการ 
37. นายกฤษณ์  บุญอริยเทพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
37. นายเกริกไกร  แก้วกัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             ผู้ช่วยเลขานุการ  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประทวน  กวางทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เด่นชัย 
2. นางเนาวรัตน์  สุวรรณชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ลอง 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการอื่น ๆ  
1. นางสุขจิตตรา วนาภิรักษ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
2. นางศิรินุช  ศรีสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย       
3. นายวรชัย วงศ์วรกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่-ราม 

ประธานเปิดการประชุม   เวลา 09.00 น. 

ก่อนวาระการประชุม   
- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการรักษา ดูแล ป้องกัน โรคติดเช้ือไวรัส 

Covid 19 ในตลอดเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งอีกภายใน 4 เดือน จะเปล่ียนการรักษาโรคโควิด 19 เป็นแบบการรักษาแบบ         
โรคไข้หวัด ซึ่งจังหวัดแพร่มีสัดส่วน HI : CI 10.7 ต่อ 1 ส่วนภาพรวมประเทศเป็น 1 ต่อ 1  

1.2 นโยบายการเน้นวัคซีนเข็ม 3 AZ ซึ่งจังหวัดแพร่อยู่ล าดับท่ี 13 ของประเทศและอันดับท่ี 1 
ของเขตสุขภาพที่ 1  

1.3 การรักษารูปแบบใหม่ OPD Case ลักษณะคล้ายกับการรักษาไข้หวัดท่ัวไป มีการตรวจ         
รับยากลับบ้านและติดตามผลในวันท่ี 2 แต่ยังมีการกักตัวเหมือนเดิม โดยเน้นมาตรการ VUCA 

1.4 การบริหารวัคซีน ขออย่าให้หมดอายุ ให้ท าแผนการใช้วัคซีน หากไม่สามารถใช้ได้ทันให้มีการ
เปิดการฉีดได้ท้ังเข็ม 1 – 3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปมารับฉีดวัคซีน เนื่องจากผู้เสียชีวิตจ านวนมากไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีนเลยคิดเป็นร้อยละ 87 ท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนและเสียชีวิต 

1.5 กรณีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขติดเช้ือไวรัสโควิดจ านวนมาก เมื่อติดแล้วต้องมีการกักตัว (HI) ท าให้
บุคลากรไม่เพียงพอ ขอให้ใช้หลัก IC ให้เคร่งครัดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือมากขึ้น โดยยึดหลัก 
D-M-H-T-T-A ท้ังใน รพ.สต. และโรงพยาบาล  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2  เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
1.2.1 การโยกย้ายข้าราชการ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช ย้ายมาเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
1.2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากเป็น 1 ใน 12 ตัวช้ีวัดของจังหวัดแพร่  โดย

ต้องการอยู่ในล าดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
              ที่ประชุม : รับทราบ 

1.3  เรื่องแจ้งจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
1.3.1  นายรุ่งกิจ ปินใจ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง 

1.3.1.1 สถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโคว ิด 19 Omicro ซึ่งมีการกระจายเช้ือค่อนข้างไว        
ความรุนแรงน้อย อัตราการตายน้อย กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มปรับจากโรคระบาดให้เป็นโรคประจ าถิ่น เริ่มจาก
การท า HI และการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว และกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มระบบ OPD 
with self Isolation คือเมื่อผู้ป่วยแจ้งว่ามีผล ATK+ ให้น าข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ OPD ของแต่ละหน่วยบริการ       
ส่ังจ่ายยาให้ผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง หรือ Self Isolation ท่ีบ้าน หน่วยบริการต้องสอบถามอาการผู้ป่วย     
เมื่อครบ 48 ช่ัวโมง แต่ระบบนี้จะเบิกจาก สปสช. ไม่ได้ และต้องอยู่ท่ีความสมัครใจของผู้ป่วยด้วย ส่วนเรื่องขยะ    
ติดเช้ือ ให้แต่ละโรงพยาบาลสอนวิธีเปล่ียนขยะติดเช้ือให้เป็นขยะท่ัวไปก่อนท่ีจะน ามาท้ิง 

1.3.1.2 การฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดการตายจากการติดเช้ือ โดยให้
เน้นกลุ่ม 608 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน จนถึงเข็มท่ี 3 ขอให้พื้นท่ีประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ด้วย และขอให้ฉีดเข็มท่ี 
3 ในประชาชนท่ัวไป โดยมีเป้าหมาย 70% ของผู้ท่ีได้รับการฉีดเข็มท่ี 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2564  

               ที่ประชุม : รับทราบ  
1.3.2  นายเด่น ปัญญานันท์ แจ้งท่ีประชุมเรื่อง  

1.3.2.1 ระบบ OPD With Self Isolation ขอให้เน้นการส่ือสารของพื้นท่ีให้ประชาชน
เข้าใจ จะท าให้ระบบดีขึ้น เพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชน หากมีการรักษาตัวที่บ้านและมีอาการ สามารถเข้าถึงระบบ
ส่งต่อได้ทันที 

1.3.2.2 เตรียมความพร้อมในการจัดงานนมัสการพระธาตุช่อแฮ แห่ตุงหลวง ประจ าปี 
2565 ในวันท่ี 11-17 มีนาคม 2565 ซึ่งในปีนี้จะครบรอบปีนักษัตร โดยจะมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ในเรื่องระบบการ
คัดกรอง การจ ากัดประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมขบวนต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม ส่วนการตรวจ 
ATK ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีชุดตรวจ ATK สนับสนุนให้ แต่สามารถท าการสนับสนุนในส่วนของการ Swab 
ให้ได้ ส่วนในระดับจังหวัด จะให้เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านไปคัดกรองในส่วนนี้ การจัดหน่วยปฐมพยาบาล 
จะมีการสนับสนุนจ านวน 4 จุด ทุกวัน และมีการจัดรถฉุกเฉินติดตามขบวนแห่ ซึ่งจะมีการประเมินก่อนการจัดงานว่า
ผู้จัดได้จัดตามมาตรฐาน Covid free setting หรือไม่ 

 
          ที่ประชุม : รับทราบ  
 
      1.3.3 นายสง่า วังคะออม แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง 
   1.3.3.1 การตรวจสอบภายในของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ท้ัง 2 แห่งท่ีผ่านมาพบ
ปัญหาเรื่องเอกสารการจัดช้ือจัดจ้างไม่ครบ และเรื่องระเบียบเงินบริจาค อ านาจในการอนุมัติตามระเบียบเงินบริจาค
จะต้องเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกระทรวงมอบอ านาจให้ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลเป็นผู้ลงนาม  
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   1.3.3.2 เรื่อง ว 115 ในสถานการณ์โควิด 19 ท่ีสามารถช้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้บางกรณี
แต่งบประมาณล่าสุดท่ีอนุมัติให้ช้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้ ว 115 ไม่ได้     
                 ที่ประชุม : รับทราบ  
 
     1.3.4 นายประเสริฐ กิตติประภัสร์ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง 

        1.3.4.1 การบริหารจัดการวัคซีนไม่ให้หมดอายุ ซึ่งได้มีการหารือเรื่องนี้กันมาโดยตลอด แต่พบ
ประเด็นการบริหารจัดการในพื้นท่ี หากพื้นท่ีบริหารจัดการไม่ได้และวัคซีนใกล้หมดอายุขอให้แจ้งก่อนล่วงหน้า
ประมาณ 2-3 วัน เพื่อท่ีเครือข่ายจะได้ด าเนินการเตรียมเป้าหมายในการฉีดได้ทัน  โดยจะเร่งรัดในกลุ่ม 608 และ
เน้นเข็มท่ี 3 ขอให้พื้นท่ีบริหารจัดการวัคซีนเพื่อไม่ให้หมดอายุ 

        1.3.4.2 การแจ้งประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ใช้ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ า ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานน าประกาศดังกล่าว
ไปแจ้งให้กับบุคลากรในกลุ่มงานทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวต่อไป   

   ที่ประชุม : รับทราบ  

  1.3.5 นางพัชรี อรุณราษฎร์ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง 
 1.3.5.1 การเปล่ียนแปลงก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกลุ่มล้านนา 2 จากเดิมในวันท่ี 

21-24 มีนาคม 2565 มาเป็นวันท่ี 15-18 มีนาคม 2565 ซึ่งจังหวัดแพร่จะรับนิเทศงานและตรวจราชการในวันท่ี 
16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ ประเด็นการตรวจราชการของ    
คปสอ. จากเดิมมีการก าหนดพื้นท่ี แต่ในรอบนี้จะเป็นการตรวจแบบ Surprise Visit โดยจะแจ้งล่วงหน้าประมาณ     
2 วัน ขอให้ทุก คปสอ.เตรียมรับการตรวจราชการในรอบนี้ด้วย โดยเน้นการฉีดวัคซี น และมาตรการการด าเนิน     
งานตาม VUCA และสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลล าปาง 

 1.3.5.2 การงดออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ประจ าเดือนมีนาคม 2565ครั้งท่ี 6 ในวันท่ี 
17 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนห้วยโรงนอก หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เนื่องจากการแพร่ระบาด   
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

    ที่ประชุม : รับทราบ 
 

           1.4 เรื่องจากโรงพยาบาลแพร่ 
    1.4.1 นายดนัย ภัทรเธียรสกุล แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่องประเด็นการส่ือสารในสถานการณ์โควิด 

19 ในช่วงท่ีจ านวนผู้ป่วยมากขึ้น แต่อาการไม่รุนแรง ควรจะมีการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขให้เพียงพอกับ
สถานการณ์ ท้ังเรื่องเตียง บุคลากร ยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่าควรจะเพิ่มเติมทางเลือก
ในเรื่อง OP with Self Isolation ซึ่งจังหวัดแพร่ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้ประชาชนรับทราบ โดยจะเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565  

ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนให้เน้นการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 โดยผู้เสียชีวิต เกือบ 90% ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
     1.4.2 เรื่องการตรวจราชการและนิเทศงาน โดยทีมท่ีมาตรวจราชการและนิเทศงาน ส่วนมาก

มาจากต่างจังหวัด ซึ่งควรจะมีการตรวจ ATK หรือไม่ และควรจะมีมาตรการอย่างไรในส่วนนี้ 
 ประธาน ขอหารือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก่อน ว่าจะมีมาตรการอย่างไร 
     ที่ประชุม :รับทราบ 
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 1.5 เรื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
    - ไม่มีเรื่องแจ้ง 

  ที่ประชุม :รับทราบ 
 
 

 1.6 เรื่องจาก ศตม.ท่ี 1.5  
- ไม่มีเรื่องแจ้ง 
    ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  1/๒๕65    
- ไม่มีเรื่องแก้ไข 

                 ที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 1/๒๕65    
  3.1 นางประภัสสร ด้วงสี ขอติดตามรายงานการติดตามการเบิกจ่ายเงินบ ารุง (ไตรมาส 1) ท่ีต้องส่งให้ 
สสจ.แพร่ ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2565 ขอใหห้น่วยบริการส่งรายงานดังกล่าวด้วย 
         ที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
4.1 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565   

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ เกษม รายงาน          
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดแพร่ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้รับบัตรรายงาน 506 จ านวน 
1,145 บัตร ความครอบคลุมของสถานบริการท่ีส่งบัตรรายงาน 506 พบว่ามีการส่งบัตรรายงานได้ครอบคลุม 
เท่ากับร้อยละ 33.08 โรคท่ีได้รับการรายงาน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 10 โรค พบว่าโรคท่ีพบมาก
ท่ีสุดได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  โรคปอดบวม และอาหารเป็นพิษ 

รายงานการใช้ชุดตรวจ ATK อ.เมือง 12,870 ชุด อ.ร้องกวาง 6,250 ชุด อ.สูงเม่น 
9,210 ชุด อ.วังช้ิน 6,780 ชุด อ.ลอง 6,800 ชุด อ.เด่นชัย 4,220 ชุด อ.สอง 4,330 ชุด และ อ. หนองม่วงไข่
3,000 ชุด ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 

สถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโควิด 19 แนวโน้มมีการติดเช้ือจ านวนมากขึ้น และพบ
ผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 จ านวน 23 ราย ต้ังแต่ปี 2564 ถึง วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565 

ผลการด าเนินงานการควบคลุมวัณโรค ความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษา ผู้ป่วย 
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า จังหวัดแพร่ ปี 2565 ภาพรวมอยู่ท่ีร้อยละ 21.65 

 ผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย  วัณโรค ซึ่งขึ้นทะเบียนไปแล้วจ านวน 142 ราย เสียชีวิต 
19 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.38 โอนออกจ านวน 25 ราย สามารถติดตามการรักษาได้  

ส่วนผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA ไตรมาส 1/2565) ข้อมูล ณ 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้นทะเบียน 94 ราย เสียชีวิต 16 ราย โอนออก 12 ราย สามารถติดตามการรักษาได้
ทุกราย 

        ที่ประชุม : รับทราบ  
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 4.2 สถานการณ์การเงินการคลังเดือน มกราคม 2565 
   กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นางประภัสสร ด้วงสี แจ้งท่ี
ประชุมทราบ สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมกราคม 2565 

1. การบริหารจัดการภายในด้านการเงิน Risk Score 7 ระดับ พบว่ามีหน่วยบริการท่ีมี           
Risk Score ระดับ 1 จ านวน 1 แห่ง คือ รพช.สอง เนื่องจากยังไม่ได้จัดสรรเงินเหมารายหัวงวดท่ี 2/2565 

2. เงิ นบ ารุ งคงเหลือหัก เจ้ าหนี้ การค้า เดือนมกราคม 2565 ภาพรวมท้ังจั งหวั ด 
559,876,329.18 บาท มีเจ้าหนี้การค้าท้ังหมด 118,628,411.74 บาท เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักเจ้าหนี้การค้า 
441,247,917.44 บาท รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า เดือนมกราคม 2565 พบว่าเป็นเจ้าหนี้การค้า-ยา มากท่ีสุด จ านวน 
46,821,181.90 บาท 

ที่ประชุม : รับทราบ  
  

4.3 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นายกฤษณ์ บุญอริยเทพ แจ้งท่ีประชุมเรื่องเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ  

สถานะการการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 คงค้างรายการของ   
รพ.สูงเม่น จ านวน 3 รายการ และ รพ.แพร่ จ านวน 1 รายการ 

สถานะการการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงค้างรายการของ รพ.แพร่    
จ านวน 2 รายการ 

สถานะการด าเนินงานงบค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2564 ยังคงค้างไม่ได้ด าเนินการอีก 4 
รายการ ของ รพ.แพร่ 2 รายการ และ รพ.วังช้ิน 2 รายการ  

สถานะการด าเนินงานงบค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2565 มีรายการท้ังหมด 366 รายการ     
งบระดับหน่วยบริการ 70% แจ้งอนุมัติเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ รพ.แพร่ รพ.ลอง          
รพ.ร้องกวาง รพ.หนองม่วงไข่ และ รพร.เด่นชัย แจ้งอนุมัติเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2565 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่      
รพ.สูงเม่น และ รพ.วังช้ิน และแจ้งอนุมัติเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ รพ.สอง งบระดับเข ต 10 %       
แจ้งอนุมัติเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2565 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สูงเม่น และ รพ.วังช้ิน ส่วนงบระดับจังหวัด 20%
แจ้งอนุมัติเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2565 ได้แก่ รพช. ทุกแห่ง และ รพ.สต.ทุกแห่ง ในสังกัด สสอ.เมือง  

การบริหารจัดการงบค่าเส่ือม ปีงบประมาณ  2564 – 2565  
 การจัดช้ือจัดจ้าง จะเน้นในปีงบประมาณ 2564 2565 ปีงบ 2564 ต้ังแต่ 1 ต.ค. 

2563 – 30 ก.ย. 2564 และปีงบ 2565 ต้ังแต่ 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
 การขอเปล่ียนแปลงรายการ ปีงบประมาณ 2565 รอบแรก ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 

2565 และรอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 
 การขอขยายเวลา ปีงบประมาณ 2564 งบค่าเส่ือมท่ีได้รับการจัดสรรเกิน 2 ปี 

งบประมาณ ถ้าด าเนินการจัดช้ือจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการขอขยายเวลาพร้อมท้ังขออนุมัติ
เก็บรักษาเงินไว้จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ ส่งเอกสารแจ้งขอขยายเวลาภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

ประธาน งบค่าเส่ือมปีงบประมาณ 2565 ขอให้เร่งรัดด าเนินการ และบันทึกข้อมูลด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ 
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  4.4 การออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ 
      กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางขวัญหทัย มงคล แจ้งท่ีประชุมเรื่องการออกหน่วยทันตกรรม
เคล่ือนท่ีในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ ตามโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อ านวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอ านวยการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชด าริให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ด าเนิน
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิล่ี โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเด็กนักเรียนด้อย
โอกาสท่ีได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ ระหว่างวันท่ี 1-4 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25    
จังหวัดแพร่ จัดบริการทันตกรรมโดยรถโมบายของสภากาชาดไทย 1 ยูนิต และยูนิตทันตกรรมเคล่ือนท่ี 6 ยูนิต 
   หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีก าหนดออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ตรวจโรคท่ัวไป ฝังเข็ม ตรวจหู ส าหรับ
นักเรียนและประชาชนท่ัวไป ในวันท่ี 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ จัดบริการทันตกรรมโดยมียูนิตทันตกรรมเคล่ือนท่ี 10 ยูนิต 
   จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอสนับสนุนบุคลากรทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมถึง          
ทันตาภิบาล จากโรงพยาบาล และ รพ.สต. ในจังหวัดแพร่ เพื่อออกให้บริการร่วมกับหน่วยทันตกรรมฯ โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้ส ารวจทันตแพทย์และผู้ช่วยทันแพทย์อาสา ทันตาภิบาลอาสา ตามรายช่ือในหนังสือท่ีแจ้ง
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอแล้ว  
 ที่ประชุม รับทราบ 

.4.5 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข นางศุภรัชต์ แห่งพิษ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง

การบริหารจัดการวัคซีน โควิด – 19 ปริมาณวัคซีนคงคลัง ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  
 AstraZeneca  จ านวน 15,950 โดส 
 Sinovac  จ านวน 1,023 โดส 
 Pfizer(ฝาสีม่วง) จ านวน 1,482 โดส 
 Pfizer(ฝาสีส้ม) จ านวน 2,480 โดส 
 Moderna  จ านวน 4,002 โดส 

ส่วนวัคซีน Sinovac ท่ีจะหมดอายุ ในวันท่ี 21 มีนาคม 2565 จ านวน 1,023 โดส AstraZeneca    
ท่ีจะหมดอายุในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 1 ,595 โดส การพิจาณาจัดสรรจะจัดสรรเป็นเข็มท่ี 1 เข็มท่ี 2 
และเข็มท่ี 3 โดยจะดูข้อมูลจาก Moph IC และแผนการฉีดวัคซีนของแต่ละพื้นท่ี โดยจะขอจัดสรรจากกระทรวง
สาธารณสุขเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งพื้นท่ีจะต้องส่งแผนการฉีดวัคซีนให้จังหวัดทุกวันอังคารของสัปดาห์  

 ที่ประชุม : รับทราบ             

       4.6 เรื่องจากโรงพยาบาลแพร่–ราม  
- ไม่มีเรื่องแจ้ง 

                 ที่ประชุม : รับทราบ  
 
 

   4.7 เรื่องจากโรงพยาบาลแพร่-คริสเตียน 
- ไม่มีเรื่องแจ้ง 

                   ที่ประชุม : รับทราบ  
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  ๔.8  เรื่องแจ้งจาก รพ.สต.   
  - ไม่มีเรื่องแจ้ง 

        ที่ประชุม : รับทราบ  
 

         4.9 เรื่องจาก คปสอ. 
    4.9.1 นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่องโครงการกระจายยาสมุนไพร 
และกัญชา เขต 1 งบประมาณ 25 ล้านบาท จากเงิน UC ท้ัง 8 จังหวัด โดยแบ่งเป็นยาสมุนไพร 23.2 ล้านบาท 
และ ยากัญชา 1.8 ล้านบาท โดยของจังหวัดแพร่ รพร.เด่นชัย ได้รับจัดสรรงบยาสมุนไพรและกัญชา จ านวน 5.9 
ล้านบาท และ รพ.สอง ได้รับจัดสรรงบยาสมุนไพร 6.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นยาสมุนไพร ท้ังหมด 20 ตัว รวมเป็นเงิน 
25 ล้านบาท ซึ่งทุกโรงพยาบาลสามารถเบิกยาสมุนไพรได้ ยอดไม่เกิน 6 ล้านบาท 
   ส่วนเรื่องนโยบายการกระจายยาและเข้าถึงยากัญชา เนื่องจาก ศุขไสยยาสน์และยาแก้ลม
แก้เส้น ไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว และมีการปลดล็อกยากัญชาทางการแพทย์ ซึ่ง Quick Win และ KPI จะเป็นเรื่องการ
เข้าถึงยากัญชาของประชาชนและมุ่งเน้นการใช้ยากัญชาในผู้ป่วย Palliative Care โดยให้สถานบริการทุกระดับ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลท้ังรัฐบาลและเอกชน ซึ่ง รพร.เด่นชัย ได้มีการน าร่องในส่วนนี้ลงไปถึง รพ.สต. เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของศุขไสยยาสน์และยาแก้ลมแก้เส้น ฝากให้ทุกโรงพยาบาล ทุกสสอ.และ รพ.สต. สามารถท าแผนเบิกในงบ    
6 ล้าน ของจังหวัดได้  

        ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.9.2 นายเกรียงศักด์ิ ธนอัศวนนท์ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่องโครงการ IPD Paper less 

สามารถด าเนินการได้แล้ว 7 โรงพยาบาล คาดว่าจะครบ 100 % ภายในเดือนมีนาคม 2565 
        ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.9.3 นายเกรียงศักด์ิ ธนอัศวนนท์  แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่องการตรวจเยี่ยมของ           

นายธานิน กรัยวิเชียร จะมาตรวจเยี่ยม ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะขอหารือร่วมกับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ อีกครั้ง 
                           ที่ประชุม : รับทราบ 

             
 

ระเบียบวาระที่  5    วาระอื่น ๆ 
5.1 นายกฤษณ์ บุญอริยเทพ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่องการด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ 

ดี ด้วยหัวใจ” ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขอให้ทุกพื้นท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันส าคัญในแต่ละเดือนท่ี
ได้มอบหมาย และส่งผลการด าเนินงานมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน            
โดยรายละเอียดกิจกรรมจิตอาสา ถ่ายภาพก่อนท ากิจกรรม 2 ภาพ ขณะท ากิจกรรม 2 ภาพ และภาพหลังท า
กิจกรรม 2 ภาพ ในเดือนมีนาคม 2565 จะเป็นพื้นท่ี อ าเภอร้องกวาง ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันส าคัญของ
เดือนมีนาคม 2565 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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  5.2 นายกฤษณ์ บุญอริยเทพ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่องค่าตอบแทนในการฉีดวัคซีนนอกสถานบริการ
ของแต่ละอ าเภอได้ส่งรายละเอียดมายังส านักสาธารณสุขจังหวัดแพร่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ได้ท าแผนเบิกจ่ายไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนในปี 2565 ได้มีการจัดสรรของเดือนตุลาคม 2564 มาเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจังหวัดแพร่เบิกอยู่ท่ี 2.7 ล้านบาท โดยส านักสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้ท าแบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติมไป
ยังพื้นท่ี ขอให้พื้นท่ีตอบกลับมาภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. เพื่อสรุปส่งให้กับ สปสช.  
 
 
   ส่วนค่าตอบแทนเส่ียงภัยในการด าเนินงานทุกภารกิจ ท้ังการสอบสวนโรค ARI Clinic 
การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม และ สถานกักกันผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงสูง (LQ) ขอให้ทุกสถานบริการท่ี
ปฏิบัติงานที่มีค่าเสี่ยงภัยขอให้เตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้พร้อม และส่งมาให้งานการเงิน สสจ.แพร่       
เป็นผู้ตรวจสอบ โดยหากมีการจัดสรรงบประมาณมาให้จะสามารถด าเนินการได้ทันที  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.2 นางสาวปรียารัตน์ จิระพงษ์สุวรรณ แจ้ง ท่ีประชุมทราบเรื่องผลการด าเนินงานก้าวท้าใจ 
Season 4 วิถีถัดไป 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ต้ังแต่วันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลการลงทะเบียน เขต
สุขภาพที่ 1 จะอยู่ในล าดับท่ี 5 ส่วนในระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ จะอยู่ในล าดับท่ี 3 ซึ่งลงทะเบียน
ไปแล้ว จ านวน 29,885 ราย ในส่วนรายอ าเภอพบว่าอ าเภอสูงเม่น มีผู้ลงทะเบียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.68          

โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้หน่วยงานในจังหวัดแพร่ 
ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ season 4 

 หนังสือราชการเชิญชวน ส่งถึงหน่วยงานในจังหวัดแพร่ทุกแห่ง และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ได้จัดท าแนวทางขับเคล่ือนการด าเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  และ เขต 2
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 

 คลิป VDO เชิญชวนร่วมกิจกรรม เผยแพร่ผ่าน Facebook สสจ.แพร่ กลุ่ม Line ผู้ประสานงาน
กลุ่ม Line อสม. 

 ใบปลิวประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจ เผยแพร่ผ่าน Facebook สสจ.แพร่ กลุ่ม Line ผู้ประสานงาน
กลุ่ม Line อสม. 

 เผยแพร่ความรอบรู้สุขภาพในเรื่องการออกกาลังกาย ในกลุ่ม Line ผู้ประสานงาน 
            ที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6    วาระเพื่อพิจารณา 

- ไม่มีวาระเพื่อพิจารณา 
       ที่ประชุม : รับทราบ 

 
ปิดประชุม   เวลา  12.00 น. 
 
                            เกริกไกร  แก้วกัน                                        พัชรี  อรุณราษฎร์ 

 (นายเกริกไกร แก้วกัน)                                          
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้สรุปและบันทึกรายงานการประชุม 

 (นางพัชรี  อรุณราษฎร์)                                           
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข                       

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 
 

 


